



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU

Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Chùa **Association Bouddhique**

Khánh Anh

Bản tin ngắn số 5 về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 23 - 2011 tại Wieselburg – Áo Quốc

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Đức,

Kính thưa chư Phật tử xa gần.

Chỉ còn 3 tuần nữa là tới ngày Khai giảng Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 23. Cho nên Bản tin ngắn số 5 này, coi như tổng kết những gì mà tất cả chư Tôn Đức và bà con Phật tử xa gần đã vận động từ bấy lâu nay dành cho khóa học.

Trước hết là số học viên tham dự. Qua bản tin ngắn số 4 (ngày 01/06/11) theo danh sách đã ghi đi bằng máy bay và xe ca từ các nơi xa đến Áo như vùng Bắc Âu và các nước Anh, Pháp, Bỉ, Hòa Lan... Tổng kết danh sách nói trên, tính đến ngày **01/06/11** là khoảng **480** học viên. Qua đến đầu tháng 7/2011, danh sách ghi thêm vượt quá **500**, vào khoảng **550**. Hiện tại bà con học viên Phật tử ở nước Đức vẫn còn là 1 ẩn số lớn. Bởi lẽ ở gần, nên không phải ghi danh đi máy bay. Chính vì thế mà không được biết con số học viên đi dự một cách chính xác. Theo Hoà Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác, học viên của nước Đức năm nay, thầy phỏng đoán khoảng chừng 200. Nếu trừ hao con số này có gia giảm chút đỉnh (chưa kể chư Tăng Ni và Gia Đình Phật Tử) thì **tổng số học viên Khóa thứ 23 này có thể từ 600 đến 700**.

Đó là con số ước tính trước để cho các Ban Trai Soạn có thì giờ chuẩn bị thức ăn, Ban Phòng Ốc chuẩn bị giường ngủ, đồ nằm và Ban Vận Chuyển chuẩn bị phương tiện tiếp đón học viên từ phương xa đến bằng máy bay hạ cánh **xuống phi trường Vienna và Linz (Áo)**. Riêng Ban Vận Chuyển cần biết rõ thêm là số học viên xuống 2 phi trường nói trên vào khoảng **400** người trong 5 ngày **19,20,21,22** và **23/07/11**.

Ngày **19/07/11** xuống phi trường Vienna : **26** người (phái đoàn đến từ Tam Bảo Tự - Moss - Na Uy)

Ngày **20/07/11** xuống phi trường Vienna : **101** người (phái đoàn đến từ Đức - Pháp - Na Uy...)

Ngày **21/07/11** xuống phi trường Vienna : **167** người ((phái đoàn đến từ Úc - Thụy Điển - Thụy Sĩ - Pháp - Đan Mạch - Bỉ - Đức - Na Uy - Mỹ...))

Ngày **22/07/11** xuống phi trường Vienna : **12** người (phái đoàn đến từ Thụy Sĩ)

Ngày **22/07/11** xuống phi trường **Linz** : **14** người (phái đoàn đến từ London - Anh quốc)

Ngày **23/07/11** xuống phi trường Vienna : **3** người (phái đoàn đến từ Pháp - Anh)

(danh sách các chuyến bay và giờ đáp xuống đã có gởi riêng cho Ban Vận Chuyển)

Học viên xuống phi trường **Linz (Áo)** ít hơn, chỉ có phái đoàn đi từ **Anh quốc**, hay nói rõ hơn, học viên nào đi đến Áo bằng hãng bay **Ryanair**. Và tiếp đón các phái đoàn này đã có Ban Vận Chuyển và Ban Tiếp tân ở vùng Linz đảm trách. (Đến giờ này, danh sách các phái đoàn xuống phi trường Linz chưa gởi về đây đủ. Nhưng chắc không quá số 100)

Một lần chót xin nhắc phái đoàn hay học viên nào đi đến Khóa Học bằng máy bay mà **chưa có người đón**, xin liên lạc về chùa Khánh Anh gấp, cho biết ngày giờ và chuyến bay đến Vienna hay Linz, để Ban Vận Chuyển sắp xếp chương trình tiếp đón được dễ dàng. Cũng xin nói thêm, có một vài phái đoàn đến bằng máy bay **trước ngày khai giảng 22/07** và **về hoặc trước hay sau ngày bế giảng 31/07** cũng đã thông báo cho Ban Tổ Chức và đã được sắp xếp phương tiện đón cũng như đưa theo chương trình của quý vị. Vậy hiện nay nếu còn có phái đoàn hay học viên nào nằm trong trường hợp đặc biệt này, cũng xin liên lạc trước với Ban Tổ Chức để tiện việc sắp xếp. Nếu quý vị **đi đến khóa học bằng xe lửa**, nên lấy vé xuống ga **Wieselburg**, gần bên cạnh, đi bộ 3 phút. Không nên xuống ga **Wien HBF (tức Vienna)**.

Tin giờ chót : Một vài phật tử cho biết trên Internet giờ này, còn thấy giá vé máy bay khứ hồi từ **Dusseldorf** và **Hamburg (Đức)** đi đến Vienna trong thời gian Khóa tu học 23 vẫn còn để là **99€**. Xin báo để quý bà con phật tử nào muốn đi, nên nhanh tay, kéo trễ. Một việc nữa xin báo tin khẩn : Xe ca của Thượng Tọa Thích Quảng Hiền đi từ chùa Trí Thủ (*Thụy Sĩ*) còn chỗ trống. Xin mời bà con phật tử ở Thụy Sĩ liên lạc ngay để ghi tên.

Với lời kêu gọi ủng hộ **“Mỗi Người 1 Bao Gạo”** cho Khóa Tu Học 23, thì kết quả đến giờ này cho thấy con số đã lên đến **355** bao gạo.

Vậy kính trình lên chư Tôn Đức liêu tri và bà con phật tử xa gần được biết để vui mừng và cầu nguyện cổ vũ thêm.

Riêng bà con phật tử ở Đức, như lời phỏng đoán của Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác (*Hannover*) là 200. Thầy nói như vậy là dựa theo thông lệ hàng năm và đây là con số trung bình của Đức quốc. Vậy thêm vào đó Ban Điều Hành Khóa Học Âu Châu xin tiếp lời, kêu gọi chư Tăng Ni các chùa, các chi Hội, các Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức quốc, hết lòng hỗ trợ vận động cho học viên tham dự Khóa Học Âu Châu như những năm về trước. Chẳng những thế, mà năm nay còn phải tiếp tay vào các ban làm việc như **Trai Soạn** hay **Vận Chuyển**. Bởi lẽ Đức và Áo gần nhau và cũng cùng 1 hệ thống văn hóa, sinh hoạt, ngôn ngữ giống nhau. Mà trong hiện tại, Áo rất thiếu nhiều về nhân sự. Do đó **rất cần đến sự tiếp tay cứu viện từ Đức quốc**. (*Nếu có học viên nào rỗi rảnh, có bằng lái xe, có khả năng làm việc tay chân và đến khóa học sớm từ ngày 18 hay 19/07, rất được hoan nghênh. Xin liên lạc về chùa Khánh Anh gấp*).

Về nước Áo, là nước đứng tổ chức. Cho nên tất cả nhân sự hiện có đều động viên hết vào các khâu làm việc cho khóa học như trai soạn, vận chuyển, tiếp tân, trần thiết... Nhưng có một điều quan trọng là **chưa thấy quý vị ghi tên vào danh sách học viên**. Kinh nghiệm các năm về trước : mặc dầu bà con tham gia vào các công tác của Ban Tổ Chức địa phương, nhưng quý phật tử vẫn ghi danh vào các lớp học. Hoặc bắt đầu từ **Cấp 1** (*lớp 1A cho lớp trẻ hay lớp 1B cho người lớn*). Hoặc ghi vào **Cấp 2** dành cho những vị đã có học qua các khóa trước hay đã có một trình độ cơ bản Phật Pháp phổ thông. Chính nhờ cơ hội quý báu này mà tất cả bà con Phật tử ở Áo bất luận mới hay cũ đều có thể ghi tên tham dự vào các lớp giáo lý.

Giờ nào bận vì công tác có thể vắng mặt, nhưng những giờ khác, thì cố gắng tham dự. Ngoài giờ giáo lý còn có thể **tham dự vào các giờ thực tập nghi lễ**. Và một khi khóa tu học qua rồi, quý đạo hữu sẽ biết cơ bản về nghi lễ để thực hành cho cá nhân mình hay tại cơ sở của địa phương. Việc ghi danh vào các lớp học do cá nhân các phật tử tại Áo ghi vào tờ **“phiếu ghi danh”** đã có sẵn, rồi gửi về chùa Khánh Anh hoặc bằng lối e-mail khanhanh@free.fr hay thichquangdao@khanhanh.fr cho nhanh. Hay có thể nộp ở văn phòng sẽ đặt tại Khóa Học từ ngày 21/07/11. Vì học viên tại Áo có thể tham dự ban ngày, tối về nhà nghỉ. Học lối này gọi là **“dự thỉnh”** nên học phí chỉ đóng **phần nửa** mà thôi.

Cũng xin nói thêm, sau khi Bản tin số 4 gửi đi có một số học viên mới ghi tên từ các nước **Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc** và đặc biệt có đến **6 hay 7 phật tử Việt từ nước Nga** xa xuôi ghi danh xin tham dự Khóa Học Phật Pháp Kỳ 23 này. Thật đáng hoan nghênh và chào mừng.

Cuối cùng là nước Pháp. Học viên ở các địa phương như Marseille, Toulouse, Avignon, Strasbourg, Nantes... đi bằng máy bay đã có báo trước về chùa Khánh Anh, xin quý vị cứ đi từ phi trường của địa phương mình ở đến thẳng phi trường Vienna của Áo. Có ban tiếp tân và vận chuyển đến rước, đưa về địa điểm Khóa Học. Các phái đoàn đi bằng xe ca hay xe nhà như Lyon hay Strasbourg, cũng vậy : theo đường bộ (*xa lộ*) từ địa phương của mình đến thẳng địa điểm Khóa Học ở Wieseburg (*Áo*) có thể dùng GPS hướng dẫn.

Riêng phái đoàn đi từ Paris bằng máy bay có vài điều chú ý : **Có 3 groupes, mỗi groupe 30 người, tất cả là 90 học viên. Nhưng groupe 1 đi vào ngày 21/07/11, lúc 8 giờ 45 sáng, phi trường Charles de Gaulle Terminal 3 quầy check in của hãng Nicky Fly. Groupe 2 và 3 (60 người) lại đi sớm hơn tức ngày 20/07/11 lúc 8 giờ 45 sáng** các chi tiết khác giống như groupe 1 ghi trên đây. Mọi người phải có mặt 2 giờ trước khi cất cánh và hành lý được gói theo máy bay là **20 kg** cho mỗi người (*trừ hành lý xách tay 8 kg*). Mỗi kiện hành lý gói hay xách tay nên **đề rõ họ tên và địa chỉ của cá nhân**. Vậy tất cả quý vị học viên ghi danh đi từ Paris, ở trong 3 groupes trên, nên xem kỹ mình ở trong nhóm nào và đi vào ngày nào. Nếu có phương tiện và ở gần nên đi thẳng đến phi trường Charles de Gaulle Terminal 3 theo giờ giấc và địa điểm đã nói trên. Giấy tờ mang theo là **Passport hay Carte d'Identité còn hiệu lực**. Vé máy bay đi **theo groupe không có vé riêng, khi check in sẽ có trưởng nhóm đứng ra đảm trách**. Vì thế, bà con học viên cố gắng đến sớm để làm check in 1 lần cho tiện.

Ngoài 3 nhóm trên, sau khi khóa sổ, lại có 1 số xin ghi danh vào giờ chót (*vì bà con phải cố gắng sắp xếp công việc...*). Vì giá máy bay tăng cao, do đó nhà chùa phải **thuê thêm 1 chiếc xe ca đi từ chùa Khánh Anh**

đến Khóa Học. Khởi hành lúc **6 giờ sáng ngày 20/07/11 đến Khóa Học vào khoảng 21 giờ cùng ngày.** Giá xe ca mỗi người khứ hồi là **130€.** Vậy ngay sau khi nhận bản tin ngắn số 5 này, quý đạo hữu nào lâu nay chờ đợi xe ca (vì *đi máy bay khó khăn di chuyển lên xuống*), quý đạo hữu không mua được vé máy bay (vì *giá tăng cao*) và các anh chị em học sinh, sinh viên và Gia Đình Phật Tử (có thể bớt giá còn **110€**) và chư Tăng Ni (miễn phí xe ca) xin liên lạc về chùa Khánh Anh ghi tên gấp. Giấy tờ mang theo là **Passport hay Carte de Séjour còn hiệu lực.** Nhớ mang theo túi ngủ, đồ dùng cá nhân, áo tràng (+ *Y Bò Tát*) và bộ đồ vật hò...

Riêng trong phạm vi Âu Châu, Ban Tổ Chức xin thành tâm cung thỉnh chư Tôn Đức Trưởng Lão quang lâm, dự lễ Khai Giảng sáng thứ sáu ngày **22/07/11** và tham dự Khóa Học thường niên của Giáo Hội vào tối thứ bảy ngày **23/07.** Sự hiện diện của chư Tôn Đức trong dịp này là một khích lệ tinh thần lớn lao cho toàn thể Tăng Ni và học viên Phật Tử vì cảm nhận được sự nâng đỡ đùm bọc cao quý nhất của các bậc Trưởng thượng.

Với tất cả chư Tăng Ni Việt Nam đang hành hoạt tại Âu Châu, Ban Tổ Chức xin kính cung thỉnh toàn thể quý vị tham gia vào việc giảng huấn hay hướng dẫn đôn đốc mọi sinh hoạt của học viên trong khóa tu học, nhất là các khóa lễ hàng ngày và “*Một Ngày Niệm Phật*” vào cuối khóa. Biết rằng lúc này vào thời điểm an cư tại các đạo tràng địa phương, nhưng 10 ngày tu học tại Khóa Phật Pháp Âu Châu mỗi năm cũng coi như 10 ngày được phép xuất chúng để “*an cư đặc biệt*”. Ngoài ra tại Khóa Phật Pháp Âu Châu, năm nào cũng có lớp học cho Tăng Ni (cấp 3) về Giới Luật (*Sa Di, Sa Di Ni*). Và các giờ hội thảo cho lớp Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni về Giảng Sư và Trụ Trì tại các tự viện.

Vậy kính mong chư Tăng Ni Việt Nam tham dự đông đảo. Mọi chi phí tại Khóa Học đều được Ban Tổ Chức cúng dường. Đồng thời cũng xin kính trình lên chư Tôn Đức giảng huấn để chuẩn bị các đề tài đặc biệt cho người xuất gia trong Khóa Tu Học 10 ngày năm nay.

Mặt khác, từ vài năm nay, một số Tăng Ni xuất gia và trưởng thành tại nước ngoài, nhất là Âu châu đã đứng ra **phụ trách các lớp giáo lý và sinh hoạt cho thành phần Học Viên trẻ cũng lớn lên ở hải ngoại.** Việc thí nghiệm này cho thấy kết quả tương đối khả quan. Bởi vậy năm nay Ban Điều Hành Khóa Tu Học Âu Châu xin lên tiếng tiếp tục kêu gọi chư Tăng Ni Việt Nam trong thành phần nói trên nên kết hợp thêm để kiện toàn thành một **ban giảng huấn đặc biệt cho lớp 1A** cũng như hướng dẫn các sinh hoạt khác của giới trẻ tại Khóa Tu Học Kỳ 23 này. Công đức vô lượng.

Còn một mục nữa không thể không nói đến. Đó là “*Đại Học Oanh Vũ*” mà Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu năm nào cũng có. Và năm vừa qua, Khóa 22 ở Đức, “*Đại Học*” này đã là một điểm son rực rỡ với gần “*100 sinh viên*” thiếu nhi và một Ban Điều Hành hùng hậu trên 10 anh chị Huynh trưởng có một bề dày kinh nghiệm đáng kể. Năm nay thế nào ? Chắc chắn các bậc phụ huynh học viên không còn ngần ngại sợ mình “*ham học*” hay “*ham công quả*” mà bỏ con, không ai chăm sóc. Quý vị yên tâm. Chương Trình “*Đại Học Oanh Vũ*” mở ra song song với khóa giáo lý cho người lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu này.

Năm nay danh sách Huynh trưởng đặc biệt đảm trách “*Đại Học*” nổi tiếng này chưa thấy Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Âu Châu gửi về. Nhưng chắc chắn là không thể thiếu được. Và lại, trong Khuôn Khổ Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 23 này, còn có 1 chương trình “*Trại Họa Bạt Huyền Quang 2*” của Ban Hướng Dẫn Âu Châu tổ chức để kỷ niệm **20 năm thành lập.** Có lẽ vì bận “*đại sự*” mà quên “*Đại Học*” rồi chăng ? Mong anh chị em Ban Hướng Dẫn Âu Châu kết hợp khéo léo, phân nhiệm rõ ràng để cho các chương trình “*sinh hoạt trẻ*” đều được “*thuận duyên trôi chảy*”. Và như thế Khóa Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 23 kỳ này mới đầy đủ màu sắc.

Nguyện cầu Tam Bảo chứng minh, Long Thiên Thánh chúng độ trì cho tất cả, trên chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu và toàn thể nam nữ Phật tử học viên an vui, tinh tấn, vượt mọi chướng duyên để hoàn thành sứ mạng hồng pháp lợi sanh trong một hoàn cảnh ta bà ngũ trược ác thế này.

Hẹn gặp nhau vào ngày Khai Giảng 22/07/2011 và Bản Tin số 6 sẽ đến với quý vị sau khi Khóa Tu Học kết thúc.

Bagneux, ngày 01/07/2011

Trưởng Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu



Hòa Thượng Thích Minh Tâm